

## Tin Tức Ái Hữu Đón Đây

*(Ghi chú của BPT: Đã nhiều năm qua, một số Ái Hữu cao niên vì sức khoẻ yếu kém hoặc vì lý do riêng tư đã không tham gia họp mặt, không liên lạc với Lá Thư AHCC hoặc với các Ái Hữu đồng môn khác. BPT trong thời gian đảm nhận Lá Thư đã nhiều lần nhận được thư hỏi thăm về tin tức của các Ái Hữu này nhưng chúng tôi cũng hoàn toàn không biết tin tức. Nay chúng tôi đã mời được một số Ái Hữu đại diện tại các địa phương, hỏi thăm tin tức về sức khoẻ, sinh hoạt của các Ái Hữu lâu nay bật tin, đồng thời tổng kết lại trong thời gian qua, ai còn ai mất. Xin thành thật cảm ơn các Ái Hữu địa phương đã giúp đỡ để biết những tin tức quý báu này vì nó đã thể hiện được tình thân "Giữ cho còn có nhau" của chúng ta)*

### Miền Bắc California:

Ái Hữu Trình Hữu Dục đại diện tại khu vực Sacramento cho biết qua tình trạng của các ái hữu như sau:

Chính bản thân Ái Hữu Dục cũng không được khoẻ, đã vào emergency thường xuyên vì chứng bệnh thở hụt hơi (short breath) nên rất mau mệt, nhất là khi nói chuyện hơi lâu.

Ái Hữu Nguyễn Xuân Mộng năm nay đã 96 tuổi, từ lâu đã không liên lạc với các ái hữu khác, theo Ái Hữu Dục được biết Ái Hữu Mộng ngủ nhiều hơn trước và không ra ngoài giao tiếp.

Ái Hữu Lê Văn Phương năm nay đã 92 tuổi, sau lần đột quỵ 2 năm trước được điều trị tại Center of Living Health nay tình trạng đã khả quan.

Ái Hữu Hà Nhụ Tường sinh năm 1943 sức khoẻ còn tốt.

Ái Hữu Nguyễn Quang Bê đã bị đau lên đau xuống nhiều lần nên ít liên lạc, ngoài ra chị Bê phải đi lọc máu do biến chứng của bệnh tiểu đường.

Ái Hữu Lê Chí Dự cháu cụ Lê Sĩ Ngạc sức khoẻ tốt nhưng chỉ sinh hoạt trong gia đình.

Anh Ái Hữu Dục cho biết thêm Sacramento còn có các anh Nguyễn Văn Chi (Felix), Nguyễn Văn Trụ, Nguyễn Quang Định, Vũ Đình Bon. Các anh này đều khoẻ mạnh và đã đều nghỉ hưu.

Ngoài ra theo Ái Hữu Dục còn hai Ái Hữu trẻ là Châu Phong Quan và Nguyễn Phú Cường lâu nay không được tin tức, nếu nhận được tin này xin quý Ái Hữu nhớ hồi âm.

Tại vùng vịnh Cựu Kim Sơn, Ái Hữu Nguyễn Đình Duật cũng cho biết các Ái Hữu Tôn Thất Ngọ, Trần Bá Quyên, Nguyễn Đăng Thịnh đều yếu vì tuổi già. Tháng 3 vừa qua anh Trần Đình Thọ khoá 6 KSCC đã ra đi, rồi mấy tháng trước chị Trần Hữu Tất cũng đã qua đời.

### Pháp Quốc:

Ái Hữu đại diện tại Pháp Quốc Tôn Thất Thiện cho biết các tin tức như sau:

Hai Ái Hữu kỳ cựu Hoa Trường Xuân và Đỗ Hữu Hứa đã lần lượt ra đi vài năm trước.

Cách đây khoảng 1 tháng, tôi có đến thăm anh chị Nguyễn Hoàng Nhận, anh Nhận đầu óc còn tốt lắm: Tên các giám đốc, 2 vị phụ tá và 5 Chánh Sự Vụ ở Nha Thủy Cục anh còn nhớ hết. Vì phía trên đầu gối bị đau nên anh phải nằm nhiều nên chị Nhận khá vất vả khi cho anh ăn uống ...

Ái Hữu G.S Trần An Nhân nguyên Tổng Giám Đốc Điện Lực đi lại được nhưng không được khỏe lắm.

Ái Hữu Phạm Ngọc Quỳnh nghe tin còn khỏe nhưng liên lạc chưa được.

### Texas:

Ái hữu Vũ Quý Hảo đại diện vùng Texas đã tóm lược những Ái Hữu đã ra đi trong các năm vừa qua như sau:

AH Nguyễn Văn Độ đã từ trần ngày 29 tháng 8 năm 2016 tại Houston, Texas USA.

AH Võ Quốc Thông đã từ trần ngày 1 tháng 4 năm 2018 tại Đà Lạt, Việt Nam.

AH Phí Ngọc Huyền đã từ trần ngày 15 tháng 1 năm 2019 tại Houston, Texas USA.

AH Đoàn Kỳ Tường đã từ trần ngày 2 tháng 2 năm 2022 tại Houston, Texas USA.

AH Vũ Kim Chu đã từ trần ngày 1 tháng 6 năm 2023 tại Houston,

Texas USA. Còn một vài Ái Hữu nữa nhưng bị mất liên lạc nên tôi không rõ.

### Florida:

Đây là tâm tình của Ái Hữu Đồng Sĩ Khiêm viết cho Bản Tin AHCC:

Như đã nói riêng cho Tiểu bang Florida thì tui là đại lão và khi Lá Thư ra đời thì tui đã trên 89. Tui xin tự báo cáo: Sức khỏe ở tuổi già cũng khá, chỉ nhức mỗi khi trở trời. Ăn ít, lẽ tất nhiên, còn ngủ thì phải có Melatonin phụ mới có được vài giờ ban đêm để nhớ tới cái câu các cụ đời xưa thường nói: "thức khuya mới biết đêm dài...". Trí óc vẫn còn tốt vì mấy chục cái passwords vẫn còn nhớ chưa đến nỗi nào và ngón tay vẫn còn hoạt động nên mới còn ngồi đánh máy email liên lạc với anh em tuy rằng các anh bạn cùng tuổi và trên 1, 2 tuổi thì bây giờ coi là như những (Zombie) biết ăn, còn sống, nhưng không còn nói (không nói điện thoại) và liên lạc bằng mail hoặc email thì hoàn toàn là Zero!

Đầu tháng 9 tui có qua Cali gặp một số anh em Công Chánh, gặp nhau thì mừng vì chưa biết những ngày sau ai sẽ đáp chuyến tàu suốt về bên kia thế giới gặp các anh đã ra đi từ trước.

Riêng cho 2 ông bạn thân, một ở Pháp (Paris) và một ở Canada (Montreal) thì tuy tuổi chỉ thua tui có 1, 2 tuổi nhưng sức khỏe thì rất kém: Một là anh Nguyễn Hoàng Nhận, thuộc Nha Thủy Cục - Bộ Công Chánh, cách đây hơn vài năm bị bệnh tim phải đi emergency, sau khi trị bệnh trở về nhà bây giờ hai chân rất yếu, đi không có người dìu là té ngay! Chính

phủ Pháp có cho người đến giúp bán thời gian và coi như là anh nằm bệnh tại gia (hospitalization à domicile). Đầu óc anh ta ba hồi tốt, ba hồi nói sáng. Hai là anh Vũ Ngọc Can nguyên Giám Đốc Nha Thủy Nông - Bộ Điền Địa cũng được chính phủ Canada cho người đến săn sóc bán thời gian vì sức khỏe quá yếu.

Tin bạn già thì không có gì vui và theo tôi thì tin vui là đã được trời gọi về trời để khỏi cực cái thân và làm cực lây gia đình, quyến thuộc và chỉ có cái ích duy nhất là giúp Sở Xã Hội có công ăn việc làm!!!

### Úc Đại Lợi:

AH Lê Nguyên Tùng tại New South Wales cho biết tin AH Vi Hữu Lộc đã ra đi. Các AH tại Úc Đại Lợi đã gửi vòng hoa và đến phúng điếu.

Ngoài ra Ái Hữu Đặng Đình Mạnh đại diện khu Melbourne cũng cho biết tình hình tổng quát như sau:

Theo tôi được biết các Ái Hữu ở Melbourne mặc dầu lớn tuổi sức khỏe có giảm sút. Tuy nhiên tôi không có nhận được tin có AH nào bệnh nặng hay qua đời. Tôi vẫn tổ chức họp mặt tuy nhiên số người tham dự quá ít nên tôi không muốn viết bài đăng trên Bản Tin 120.



## *Chờ Người....*

*Ta đón người từ trăng ấu thơ,  
Đêm buông đôi cánh lạnh đôi bờ;  
Mùa xuân một nửa theo dòng biếc,  
Một nửa bên ta cũng đợi chờ...*

*Trăng xé vàng mà người chưa về!  
Dòng sông nghiêng mắt đợi bên đê,  
Dáng thuyền thao thức in trên nước,  
Những bước chim đi cũng nặng nề...*

*Trăng mới mơn và đêm đã khuya,  
Ven trời còn mấy giọt sao thua,  
Chập chùng bóng núi mờ sương trắng,  
Hiu hắt bờ lau ngọn gió đùa...*

*Người vẫn chưa về đêm nay nữa,  
Đợi chờ nghe mãi những tàn phai,  
Núi Sông đã nhuộm màu tan vỡ  
Lạnh lắm! nhân gian tiếng thở dài...*

LÊ PHƯƠNG NGUYỄN